

Fullness ความไพบูลย์

By Asher Intrater โดย อาเชอร์ อินเทรเตอร์

ความบริบูรณ์ของพระเจ้าพบได้ที่พระเยซู (ยน.1:16, คส.2:9)

ไปจนถึงมนุษย์ที่เชื่อในพระเยซูก็จะบริบูรณ์ด้วยเช่นกัน (อฟ.3:19, 4:13) คำว่า บริบูรณ์ ในภาษากรีกคือคำว่า Pleiroma พระเยซูทรงอุปมาเกี่ยวกับการมาของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นดัชนีของการเจริญเติบโตเหมือนพืชที่ "เต็มบริบูรณ์" เฉพาะในช่วงปลายของฤดูเก็บเกี่ยว

มาระโก 4:28 เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำดับก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง

ผลของต้นที่งอกบริบูรณ์ในช่วงสุดท้ายเป็นเช่นไร

พระประสงค์และเป้าหมายอันบริบูรณ์ในแผ่นดินของพระเจ้าในช่วงสุดท้ายเป็นเช่นนั้น

ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นผ่านประวัติศาสตร์จนกระทั่ง "ความเต็มบริบูรณ์" ของเวลาและฤดูกาล (อฟ.1:10)

พระเยซูทรงเป็นทั้งศิระของคริสตจักร(อฟ.1:22)และพระราชานของอิสราเอล(ยน.12:12-13)

กระบวนการที่ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าเคลื่อนลงมาเพื่อเติมเต็มและทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือผ่านทางคริสตจักรและส่วนที่สองคือผ่านทางอิสราเอล คำว่า "ครบบริบูรณ์"

ถูกพบถึงสองครั้งในหนังสือโรม บทที่ 11 ซึ่งครั้งแรกกล่าวถึงอิสราเอลและอีกครั้งกล่าวถึงคริสตจักร กล่าวถึง อิสราเอล:

โรม 11:12 – แต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ทั้งโลกได้รับพรอันไพบูลย์

และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติได้รับพรอันไพบูลย์ หากได้พวกอิสราเอลมาเพิ่มเข้าด้วย จะดียิ่งกว่านั้นอีกสักเท่าไร

กล่าวถึงคริสตจักร:

โรม 11:25 – พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้

คือส่วนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนกระทั่งพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน

เราเชื่อว่าการรื้อฟื้นของอิสราเอลและคริสตจักร พวกเขาจะกลับเข้าสู่ความไพบูลย์

เป็นที่น่าประหลาดใจความครบบริบูรณ์ของอิสราเอลนั้นขึ้นอยู่กับคริสตจักรและความครบบริบูรณ์ของคริสตจักรนั้น

ขึ้นอยู่กับอิสราเอลเช่นกัน แม้พวกเขาอยู่บนทางที่ต่างกันแต่พวกเขาจะเข้าถึงความไพบูลย์ในเวลาเดียวกัน

เส้นทางความไพบูลย์ของคริสตจักรสิ้นสุดลงพร้อมกับการเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับอิสราเอล (รม.11:25)

เส้นทางความไพบูลย์ของอิสราเอลสิ้นสุดลงพร้อมกับการเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับพระเยซู (รม.11:26)

เมื่อทั้งสองเข้าถึงความไพบูลย์ พวกเขาจะรวมเป็นหนึ่งเดียว และจะร่วมกันกล่าวเชิญพระเยซูเสด็จกลับมา

(มธ.23:39, วว.22:20) คนตายจะลุกขึ้นและแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นบนแผ่นดินโลก

อุโมงค์ก่อการร้าย

ความพยายามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการแทรกแซงผู้ก่อการร้ายจำนวนมากมาที่อิสราเอลโดย ฮามาส ถูกสกัดกั้นลงในสัปดาห์นี้ กองกำลังของอิสราเอลได้ค้นพบอุโมงค์ความยาว 1.7 กิโลเมตรจากฉนวนกาซามายังอิสราเอลซึ่งตรงข้ามกับเมือง เอล ซโหลซา

อุโมงค์นี้ภายในถูกติดโดยแผ่นกระดานปูน 28,000 แผ่น มีความสูง 1.8 เมตรและถูกขุดลึกลงไป 20 เมตร

แซมมี เทอร์จุมาน นายพลกองกำลังอิสราเอลตอนใต้ ให้คำมั่นสัญญาที่จะทำการแก้แค้น

ได้โปรดอธิษฐานเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในฉนวนกาซากำลังลุกขึ้นปฏิวัติต่อต้านระบบการปกครองของ ฮามาส

เพื่อความมั่นคงของรัฐบาลผสมใหม่ของประเทศอียิปต์ในการสร้างประเทศขึ้นใหม่อย่างสันติและ

เพื่อการร่วมมือระหว่างยิวผู้เชื่อในพระเยซูและคริสเตียนปาเลสไตน์ที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐและแก่

ชนชาติทั้งสองของตน

หนี้สหรัฐ

สถานการณ์ที่สิ้นคลอนของหนี้แห่งชาติของสหรัฐฯ กำลังคุกคามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก ในปี 1981 ช่วง

ปลายสมัยของประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์ จำนวนหนี้สินของสหรัฐยังคงน้อยกว่าหนึ่งพันล้าน (998ร้อยล้าน)

ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน เพิ่มขึ้น 1.86 พันล้าน

ประธานาธิบดี จอร์จ บุช ซีเนียร์ เพิ่มขึ้น 1.55 พันล้าน

ประธานาธิบดีบิลล์ คลินตันเพิ่มขึ้น 1.40 พันล้าน

ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช เพิ่มขึ้น 5.85 พันล้าน

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา เพิ่มขึ้น 5.08 พันล้าน

ในปี 2013 คาดว่าจะจบลงด้วยหนี้จำนวน 16.74 พันล้านดอลลาร์ (คิมเบอร์ลี

อามาเดโอ, useconomy.about.com)

อะไรกันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดความรับผิดชอบ ทุจริต โลก และหลอกหลวงอย่างน่าสะอิดสะเอียน

และน่าเศร้า จากพรรคเดโมแครตส์ และรีพับริกันซ์เช่นนี้ บางทีควรมีบางคนสร้างพรรคการเมืองใหม่ ชื่อว่าพรรค

G.O.O.D ! (Get Out Of Debt!) ปลดหนี้!

ให้พวกเราชาวเมสเสียนิกยิว และผู้เชื่อในคริสเตียนในทุกชนชาติ อธิษฐานสารภาพบาปอย่างแท้จริง

ในเรื่องความบาปทางการเงินของพวกเขา และความโลภ

เพื่อว่าพระเจ้าจะมีพระเมตตาต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ

หัวข้อสำหรับอธิษฐานเพื่อ

- . เพื่อสติปัญญาในการเตรียมงานประชุมหัวข้อน้ำพระทัยของแผ่นดินอิสราเอล และเงินที่จะจัดขึ้นในปีหน้า **ให้มีผู้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในสองประเทศนี้**
- . เพื่ออวยพร Tikkun พลัปปลาแห่งความเมตตา พื้นฟูการทองเทียวอิสราเอลในสัปดาห์นี้
- . เพื่อสติปัญญาในการอภิบาล การบริหารจัดการ และการปรับโครงสร้างด้านการเงินของการประชุม Tiferet Yeshua ในเมืองเทลอาวีฟ ซึ่งกำลังมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น
- . เพื่อความสำเร็จในการสร้าง เมสเสียนิกที่ คิบนุทซ์ ยาดาส โมนาห์ (Yad Hashmonah)
- . เพื่อการแสดงออกทางสังคมที่มีกลุ่มชนแตกต่างทางศาสนาในชนชาวยิวที่เปิดกว้างมากขึ้นในอิสราเอล กับรัฐบาลผสมชุดใหม่ ในการตื่นตัวจากการจากไปของ รับบี โอวาเดีย โยเซฟ
- . เพื่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในอิหร่าน
ที่จะมีอย่างต่อเนื่องและไม่ลดลงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนใจจากการสนับสนุนกลุ่มญิฮาด
และพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
- . เพื่อการอวยพรละครเวทีเรื่องใหม่ "The Star is Born" สมาคมชาวมุสลิมแห่งประเทศอิสราเอล (Messianic Jewish Alliance of Israel) ที่จะจัดการแสดงในเดือนธันวาคม
- . อธิษฐานเพื่อการเจิม และการเกิดผลในพันธกิจขานโตโน ในประเทศสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้
- . อธิษฐานเพื่อการอวยพรคริสตจักรนานาชาติที่คูเวท